



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

ด้วยคณะรัฐมนตรีให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถอธิบาย ตรวจสอบได้ โดยให้ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ครึ่งขั้น และสองขั้น ในที่เปิดเผยให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการประเมินซึ่งกำหนดไว้ปีละ ๒ ครั้ง

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ดังนี้

ระดับดีเด่น

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวทศพร ทักษิมา	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
๒	นายเอกสิทธิ์ พลศักดิ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
๓	นายโกสินทร์ บุญมาก	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
๔	นายปัญญา สัมพะวงศ์	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๕	นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๖	นางสาวเกศินี โกมล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๗	นางสาวณปภัช บุญสมศรี	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๘	นายประติภาส นิสา	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๙	นายธนา ฐศรีวรรณ	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๑๐	นางสาวจามรี เชื้อชัย	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๑๑	นางณัฐวารีย์ แสนทวีสุข	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๑๒	นางสาวกชพร พันธุ์ศิริ	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๑๓	นางสาวธิดา จันทนป	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๑๔	นายธีระพล เสาะแสวง	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๑๕	นางจิรา ลังกา	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๑๖	นางสาวณภัทรพร ศรีนวล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๑๗	นางมลฤดี รัตโน	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๑๘	นางณัฐธิดา ตรงดี	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑๙	นายฉัตรชัย ทองสุทธิ	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๒๐	นายอานนท์ วงศ์วิศิษฐ์รังษี	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
๒๑	นางกาญจนา วงศ์ไชยา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ